



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยวิธีสอบราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานสอบราคาจ้าง และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ผู้ทำงานของทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีการจดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการสอบราคาจ้าง

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่น

4. หลักประกันสัญญา ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

4.1 เงินสด

4.2 เช็คหรือตราพดที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรรมการพัฒนาชุมชน จำกัด หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อ หลักประกันนี้จะคืนโดยไม่มีดอกเบี้ยตามอัตราส่วนของอุปกรณ์ที่จัดซื้อซึ่งสหกรณ์ฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

5. การยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดข้อกำหนดการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสนอเป็นรายข้อ ตั้งแต่ข้อ 3 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ถึงข้อสุดท้าย รวมถึงภาคผนวก โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 ในกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงถึงข้อความอื่นในเอกสารที่เสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องระบุให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสี พร้อมเขียนข้อกำกับไว้ให้ตรงกัน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบกับเอกสารเปรียบเทียบ ซึ่งคณะกรรมการจัดซื้อ ถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาการประกวดราคา

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดทางเทคนิค

อ้างอิงข้อ	ข้อกำหนดที่ต้องการ	ข้อกำหนดที่นำเสนอ	เอกสารอ้างอิง
ให้ระบุหัวข้อตรงกับที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด	ให้ คัด ล อ ก ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ขอบเขตการดำเนินงาน คุณลักษณะเฉพาะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กำหนด	ให้ระบุคุณสมบัติ ขอบเขต การดำเนินงาน คุณลักษณะ เฉพาะที่ยื่นข้อเสนอ	ให้ระบุหรืออ้างอิง เอกสารในข้อเสนอ ที่อ้างอิง

6. ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทุกรายการที่เสนอเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ เอกสารที่ยื่นเสนอมา หากเป็นสำเนาจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะขอคัดค้าน ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดซื้อตรวจสอบ นับจากที่ผู้เสนอราคาได้รับแจ้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

7. ผู้เสนอราคาต้องศึกษา/ตรวจดูและทำความเข้าใจขอบเขตการดำเนินงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของเอกสารสอบราคาอย่างละเอียดถี่ถ้วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เสนอราคาจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม่ทำความเข้าใจในเอกสารดังกล่าว หรืออ้างความสำคัญผิดในความหมายของข้อมูลความในขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนดนั้นไม่ได้

8. การยื่นเสนอราคาในครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคาที่มีข้อเสนอถูกต้องตรงตามความต้องการที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตการดำเนินงานและข้อกำหนด โดยคณะกรรมการจัดซื้อสามารถยกเลิกการเสนอราคา โดยผู้เสนอราคายินยอมที่จะไม่ร้องเรียนและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

9. คุณสมบัติอื่น ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR)

ประกาศสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กำหนดยื่นซองสอบราคา เสนอประธานคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ในเวลาทำการ ณ สถานที่ติดตั้งสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 1

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cddco-op.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2143-8144 - 51 ต่อ 604 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ หรือที่เว็บไซต์สหกรณ์ www.cddco-op.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-2143-8144 - 51 ต่อ 604 ในวันและเวลาทำการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ หมายเลขติดต่อ 0-2143-8144 - 51 ต่อ 604 ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563



(นายชัยยา ชำสะอาด)

ประธานคณะกรรมการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย